

รายงานสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐชูดาน

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลสาธารณรัฐชูดานได้ประกาศกฏอัยการศึกในพื้นที่ Qadarif เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ภายหลังจากเหตุการณ์ประท้วงต่อการขึ้นราคาขนมปังและน้ำมัน ซึ่งนำไปสู่การปะทะระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งการประท้วงได้ขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ รวมถึงกรุงคาร์ทุม สคต. ณ กรุงไคโร ขอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. สอท. ณ กรุงไคโร ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เตือนขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังชูดานในขณะนี้ รวมทั้งขอให้คนไทยในชูดานใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

2. สถานการณ์ไม่สงบเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ เมือง Qadarif จากความไม่พอใจของประชาชนต่อการประกาศขึ้นราคาขนมปังและน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ โดยเหตุการณ์ไม่สงบได้แพร่กระจายไปยังเมืองอื่นๆ รวมทั้งกรุงคาร์ทุมที่เป็นเมืองหลวงด้วย ทำให้รัฐบาลชูดานต้องประกาศใช้กฏอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์

3. สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสะสมจากการขาดดุลงบประมาณ อย่างหนักของชูดาน และภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น (มากกว่าร้อยละ 60 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา) ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะได้ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับชูดานเมื่อปี 2560 แล้ว แต่ก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของชูดานดีขึ้น ชูดานยังประสบกับปัญหานี้สาธารณะและการถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภายหลังจากการแยกตัวเป็นอิสระของเซาท์ชูดาน เมื่อปี 2554 ทำให้ชูดานต้องสูญเสียแหล่งสำรองน้ำมัน ถึงร้อยละ 75 ของปริมาณสำรองทั้งหมด ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่สำคัญ ของชูดาน และคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมดของชูดาน

4. ในช่วงปี 2561 ชูดานได้ลดค่าเงินปอนด์ซึ่งอิงกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ไปแล้ว 3 ครั้ง โดยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่ 47.5 ปอนด์ชูดาน/เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ จากปัญหาราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศทำให้ อัตราแลกเปลี่ยนทางการก็อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมีช่องว่างที่แตกต่างกันมากก่อให้เกิดปัญหาด้านการค้าและการลงทุนตามมา

ข้อคิดเห็น

5. ในด้านเศรษฐกิจ ชูดานจัดเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับ 6 ของไทยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก รองจากอียิปต์ แอลจีเรีย ลิเบีย โมร็อกโก และตูนิเซีย โดยปริมาณการค้ากับไทยยังมีค่อนข้างจำกัด ราว 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 และในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่าการค้า 93.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 40 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 70 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปชูดาน

6. จนถึงปัจจุบัน สคต. ณ กรุงไคโร ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกอบการที่จะทำการค้ากับชูดานใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมด้านการขนส่งและการเงินที่หยุดชะงักลงในช่วงนี้จากการประกาศใช้กฏอัยการศึก รวมทั้งความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจได้ ทั้งนี้ สคต. จะติดตามความคืบหน้าพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป